
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๔ 

วันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๘.๓๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมงบประมาณ (สผ.) ชั้น ๔ โซนกลาง อาคารรัฐสภา 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ นาฬิกา 
กรรมาธิการผู้มาประชุม ๖๖ คน 

กรรมาธิการผู้ไม่มาประชุม ๖ คน  (ลาการประชุม) 
 

  เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองประธานคณะกรรมาธิการ  
คนที่สาม ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานเข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งสรุปผลการประชุม
ได้ดังนี ้
 
เรื่องพิจารณา    
  มาตรา  ๒๐  ● พิจารณางบประมาณของกระทรวงมหาดไทย 
    ●  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 
    ●  กรมกำรปกครอง 
    ●  กรมกำรพัฒนำชุมชน 
    ●  กรมกำรพัฒนำชุมชน ส ำหรับกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี  
    ●  กำรประปำนครหลวง  
 ●  กำรประปำส่วนภูมิภำค  
 ●  องค์กำรจัดกำรน  ำเสีย  
    ●  กรมท่ีดิน 
    ●  กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
    ● กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
    ● กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนำพื นที่  
    ●  กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
  มาตรา ๓๐ ● พิจารณางบประมาณของหน่วยงานของรัฐสภา 
   ●  ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 
   ●  ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
                                           ส ำหรับกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมำชิกรัฐสภำ  
   ●  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
    ●  สถำบันพระปกเกล้ำ 
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  มาตรา ๓๓ ● พิจารณางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    ●  เมืองพัทยำ 
 

ผลการพิจารณา 

 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย     ๔,๔๑๖,๕๔๖,๖๐๐  บาท 
 กรมการปกครอง        ๗,๗๐๔,๓๔๙,๐๐๐  บาท 
 กรมการพัฒนาชุมชน       ๑,๓๔๓,๗๖๕,๕๐๐  บาท 

กรมการพัฒนาชุมชน  
ส าหรับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                    ๖๒,๓๓๕,๒๐๐  บาท 

 การประปานครหลวง             ๔๑,๘๖๕,๐๐๐  บาท 
การประปาส่วนภูมิภาค            ๖๕,๒๓๓,๐๐๐  บาท 
องค์การจัดการน  าเสีย             ๓๗,๒๕๑,๘๐๐  บาท 

 กรมท่ีดิน        ๒,๐๙๒,๗๗๐,๖๐๐  บาท 
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     ๓,๓๗๕,๙๑๘,๖๐๐  บาท 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง    ๒๒,๙๗๐,๑๙๐,๓๐๐  บาท 
 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื นที่           ๔๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ๒๑๘,๔๓๔,๙๓๗,๖๐๐  บาท 

ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 
 สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครอง กรมการพัฒนา
ชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ส าหรับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค 
องค์การจัดการน้ าเสีย กรมที่ดิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง กองทุนจัด
รูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื นที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

- สอบถามเกี่ยวกับการจัดท าแผนของกระทรวงมหาดไทย ควรมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนา
จังหวัดเพ่ือสามารถพัฒนาจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

- สอบถามเกี่ยวกับแผนงานเสริมสร้างพลังทางสังคม ผลผลิตที่ ๑ เสริมสร้างขีดความสามารถ
ของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือการพัฒนา จ านวน ๘๓๖,๙๖๘,๑๐๐ บาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน โดยใช้ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) พัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนที่ตก
เกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน 

- ขอให้หน่วยงานก าหนดแนวทางปฏิบัติที่จะทาให้มีการควบคุมการเคลื่อนย้ายของผู้ใช้แรงงานใน
จังหวัดต่าง ๆ ให้มีความรอบคอบและรัดกุมมากกว่า เพ่ือลดปัญหาหารแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

- เกี่ยวกับการจัดการทั้งขยะ ทั้งน้ าเสีย บทบาทขององค์การจัดการน้ าเสียควรอยู่ในส่วนใด เป็น
หน่วยงานที่ก าหนดนโยบายหรือหน่วยงานก ากับดูแล  

- ขอรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย  
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- เกี่ยวกับการใช้แผนที่โดยการน า GIS หรือแผนที่มาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นปัญหามาโดยตลอด

หน่วยงานควรให้การแก้ไขกรณีนี้  
- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) หน่วยงานมี

แนวทางในการเตรียมการเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างไร 
- กรรมาธิการเสนอให้ฝ่ายปกครองต้องรับผิดชอบกรณีที่มีการตั้งบ่อนการพนันในพ้ืนที่ และเป็น

สาเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) 
- ขอทรำบรำยละเอียดกำรสนับสนุนงบประมำณรำยกำรเงินอุดหนุนให้กับสภำสถำปนิก และขอ

ทรำบเหตุผลสภำสถำปนิกไม่ได้สังกัดกระทรวงมหำดไทย แต่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ  
- ขอทรำบรำยละเอียดกำรจัดสรรงบประมำณรำยกำรเงินอุดหนุนทั่วไปให้กับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จ ำนวนหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันล้ำนบำท มีรำยละเอียดจ ำนวน 2 หน้ำไม่สอดคล้องกับ
งบประมำณท่ีได้รับ  

- ขอทรำบรำยละเอียดสถำนะทำงบัญชีของกระทรวงมหำดไทย ที่แสดงถึงหนี สิน ทรัพย์สิน และ
รำยได ้

- ขอทราบแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง มาช่วยเหลื อประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เช่น จัดท าเตียงสนาม เครื่องมือแพทย์ และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ และ  
 กรมการปกครอง  

- ขอทราบแนวทางการบูรณการร่วมกับส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แก้ปัญหายา
เสพติดแพร่ระบาดในชุมชน 

-  
 กรมการพัฒนาชุมชน 
 - สออถามความคืบหน้าโครงการโคกหนองนาโมเดลที่แบ่งกันคนละส่วนกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ทราบว่าบางแห่งคือ ๑ ต าบล ๑ โครงการแต่เนื่องจากเงื่อนไขบางแห่งก็หาเกษตรกร หรือผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ได้ ทางกรมการพัฒนาชุมชนได้ครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร มีการปรับเงื่อนไขหรือไม่  
 - หน่วยงานให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 อย่างไร  
 กรมการพัฒนาชุมชน ส าหรับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงความคืบหน้าโครงการโคกหนองนาโมเดล และในบางพ้ืนที่มีปัญหากรณีที่
ไม่มีผู้เข้าร่วมโครงการ หน่วยงานมีการปรับเงื่อนไขโครงการหรือไม่ อย่างไร 

- จากการที่หน่วยงานได้ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวคัดเลือกชุมชนโคกหนองนาเป็นชุมชน
ท่องเที่ยว ขอข้อมูลว่าเป็นชุมชนใดบ้าง 

- กรรมาธิการเสนอให้หน่วยงานพิจารณาหาช่องทางการน าผลิตภัณฑ์ชุมชน มอบให้แก่ผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) 

- กรรมาธิการสนับสนุนการท างานของหน่วยงานเพ่ือให้สตรีเข้าถึงกองทุนในการพัฒนาอาชีพ  
และเห็นว่าหน่วยงานควรได้รับงบประมาณจ านวนที่สูงกว่าที่ได้รับการจัดสรร 
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- ขอทรำบรำยละเอียดกำรจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับหนี สินครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่ำ 2019 หรือไม่  
 กรมท่ีดิน 

- ปัญหาการน าแผนที่มาใช้ประโยชน์ มีหน่วยงานที่ ใช้แผนที่ร่วมกันจ านวนมาก ได้แก่ 
กระทรวงกลาโหม กรมแผนที่ทหาร GISDA การประปา การไฟฟ้า โดยหน่วยงานที่ด าเนินการหลัก คือ  
กรมที่ดิน ซึ่งการขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดท าแผนที่ มีหลายหน่วยงานได้ตั้งงบประมาณด าเนินการ
ดังกล่าว กรรมาธิการเสนอให้หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดท าแผนที่บูรณาการการท างานร่วมกัน  
เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน 

- กรณีการจัดท าแผนที่ หน่วยงานเสนอให้มีการระบุเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ของที่ดินตามผังเมือง
ด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ของที่ดินในแต่ละพ้ืนที่ 

- กรณีท่ีดินในเขตทหาร ซึ่งผ่านกระบวนการพิสูจน์สิทธิและติดประกาศแล้ว ขอให้หน่วยงานเร่งรัด
การออกโฉนดที่ดิน 
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- สอบถามเกี่ยวกับตัวชี้วัดตัวชี้วัดเรื่องการป้องกันน ้าท่วม ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นการจัดท าท า
เขื่อนป้องกันน ้าท่วม  

- การใช้รถยนต์ไฟฟ้าและเรือไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV)  ควรมีสัญลักษณ์หรือป้ายเตือน 
เพ่ือให้การเข้ากู้ภัยในกรณีเกิดสาธารณภัยมีความปลอดภัย โดยขอให้หน่วยงานศึกษาการท างานของ
ยานพาหนะดังกล่าวเพ่ิมเติม 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง 

- การผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ กรณีมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผังเมือง กรรมาธิการเห็นว่าหาก
สามารถด าเนินการแก้ไขผังเมืองเพ่ือให้โครงการสามารถด าเนินการได้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

- ในการก าหนดพ้ืนที่การใช้ประโยชน์อาคาร ควรมีการส ารองพ้ืนที่จุดชาร์จไฟฟ้าส าหรับยานยนต์
ไฟฟ้า เพ่ือรองรับการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
 -สอบถำมเกี่ยวกับกำรพิจำรณำบุคคลสอบบรรจุข้ำรำชกำรของท้องถิ่นว่ำด ำเนินกำรอย่ำงไรถึงจะ
ได้พิจำรณำเลื่อนตำมล ำดับ  
 - กำรพิจำรณำงบประมำณที่จะจัดสรรให้กับท้องถิ่นในส่วนที่เป็นงบอุดหนุนทั่วไป งบกำรศึกษำ
รำยหัว ค่ำบ ำเหน็จอะไรต่ำง ๆ ไม่เพียงพอ 
 - สอบถำมเกี่ยวกับงบเงินอุดหนุนเฉพำะกิจจ ำนวน ๓๙,๐๐๐ กว่ำล้ำน ควำมแตกต่ำงระหว่ำงที่ให้
ท้องถิ่นเสนอขึ นมำในส่วนของตัวเองโดยตรง กับเสนอผ่ำนกรมมีข้อแตกต่ำงอย่ำงไร แล้วกำรพิจำรณำให้
ท้องถิ่นเรำมีหลักเกณฑ์อย่ำงไร  

- กรรมาธิการสนับสนุนการด าเนินโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากเป็นโครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาขยะ ประหยัดงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการท าหลุมฝังกลบขยะ ลดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ 

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงแนวทางการแก้ไขข้อจ ากัดของระเบียบคณะกรรมการกระจายอ านาจ 
เกี่ยวกับกรณีที่จังหวัดไม่สามารถตั้งงบประมาณส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ซึ่งเป็นประเด็น



-๕- 
 

 
 

ปัญหากรณีท้องถิ่นในพ้ืนที่ห่างไกล ไม่มีศักยภาพทางด้านงบประมาณเพียงพอในการแก้ไขปัญหาบางส่วน
ได้ เช่น ถนนที่ได้มีการถ่ายโอนภารกิจไปยังท้องถิ่น ประปาหมู่บ้าน ประปาชุมชน เป็นต้น  

- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ในพ้ืนที่จังหวัด
ที่เป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานมีแนวทางในการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงาน เพ่ือป้องกันการ
แพร่บาดอย่างไร 

- การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ มีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสูงกว่าจ านวนผู้สูงอายุที่ขึ้น ขอให้
หน่วยงานตรวจสอบการขึ้นทะเบียนดังกล่าว 

- นโยบายการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของรัฐบาล ส่งผลให้ท้องถิ่นมีรายได้น้อยลง ขอให้
หน่วยงานชี้แจงว่าหน่วยงานมีแนวทางในการบริหารงบประมาณอย่างไร 

- ประเด็นงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน ๓๙,๐๐๐ ล้านบาท ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่า
การให้ท้องถิ่นเสนองบประมาณโดยตรง และการเสนอผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความแตกต่าง
กันอย่างไร 

- ขอทรำบรำยละเอียด ปี 63 หน่วยงำนที่ผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (LTA) จ ำนวน 7,379 แห่ง และปี 65 หน่วยงำนที่ผ่ำนกำรประเมิน LTA 
ลดลง จ ำนวน 5,000 กว่ำแห่ง และขอทรำบเหตุผลกำรประเมินกรณีดังกล่ำว 

- ขอทรำบแนวทำงกำรแก้ปัญหำนักเรียนที่ไม่ชอบดื่มนมโรงเรียน ท ำให้นมโรงเรียนตกค้ำงจ ำนวน
มำก 

- ขอทรำบแนวทำงกำรแก้ปัญหำขยะมูลฝอยในแต่ละพื นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำสำ
รถแก้ปัญหำขยะด้วยโรงไฟฟ้ำก ำจัดขยะได้ 

- ขอทรำบแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณและวิธีกำรจัดท ำงบประมำณของจังหวัด เพ่ือขอรับกำร
จัดสรรงบประมำณจำกศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรสถำนกำรณ์โรคติดเชื อไวรัสโคโรน่ำ 2019 แต่พบว่ำสภำพ
ปัญหำที่คณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจมีมติกระจำยอ ำนำจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได ้

- ขอทรำบแนวทำงกำรจัดหำแหล่งน  ำให้กับประชำชนภำยใต้งบประมำณที่ได้รับจ ำนวน 325 
ล้ำนบำท และกำรบริหำรจัดกำรน  ำในพื นที่บำงกะเจ้ำ 

- ขอทรำบกำรแบ่งหน้ำที่กันระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
และควำมคืบหน้ำโครงกำรเมืองอัจฉริยะ  

- ขอทรำบรำยละเอียดสถำนะทำงกำรเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล และแนวทำงกำรพัฒนำประเทศ 

- ขอทรำบรำยละเอียดกำรจ่ำยเบี ยยังชีพผู้สูงอำยุด้วยวิธีกำรโอนเงินเข้ำบัญชี จ่ำยตรง ให้กับ
ผู้สูงอำยุ จ ำนวนเท่ำใด ของแต่ละรำยกำร และจ ำนวนผู้รับมอบอ ำนำจรับเงินแทน จ ำนวนเท่ำใด 
 การประปานครหลวง  
 - สอบถำมเกี่ยวกับกำรย้ำยท่อแนวประปำรถไฟควำมเร็วสูงที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้เพรำะว่ำทำง
รถไฟยังไม่ด ำเนินกำร มีแนวทำงในกำรแก้ปัญหำอย่ำงไร  

- ปัญหาแหล่งน้ าดิบของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค หากมีการใช้น้ าดิบจาก
ระบบชลประทาน จ าเป็นต้องแบ่งน้ าจากการเกษตรกรรม กรรมาธิการเห็นว่าหน่วยงานควรพิจารณาในการ
จัดหาแหล่งน้ าของตนเอง เช่น แหล่งน้ าบาดาล เป็นต้น 
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 การประปาส่วนภูมิภาค 
- การที่ท้องถิ่นด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาน้ าประปาด้วยตนเอง ท าให้เกิดปัญหามาตรฐาน

คุณภาพน้ า จึงควรมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา  เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น้ าที่
ปลอดภัยส าหรับการอุปโภคและบริโภค 
 - ขอให้หน่วยงานชี้แจงประเด็นการก่อสร้างถังประปา ในพ้ืนที่อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช แต่ประสบปัญหาไม่มีแหล่งน้ าดิบเพ่ือใช้ในการผลิตน้ าประปา 

- ขอทรำบแนวทำงกำรแก้ปัญหำปริมำณน  ำบึงหนองหำร จังหวัดสกลนคร ประสบปัญหำขำด
แคลนน  ำเพ่ืออุปโภคและบริโภค และน  ำเกิดเน่ำเสีย และอุปกรณ์ในกำรผลิตน  ำประปำเกิดกำรช ำรุด ผลิต
น  ำประปำไม่ได้คุณภำพ และขอทรำบแนวทำงกำรจัดหำแหล่งน  ำส ำรอง 

- ขอทรำบแนวทำงกำรแก้ปัญหำ ขำดแคลนน  ำบำดำลและถังเก็บน  ำประปำบำงพื นที่อ ำเภอท่ำศำลำ มี
ประชำชนอำศัยอยู่ 3-4 ครัวเรือน หรือแนวทำงกำรใช้น  ำประปำ โดยใช้น  ำจำกธรรมชำติทดแทน   
 องค์การจัดการน  าเสีย   

- สถานะของหน่วยงานซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยมีภารกิจเป็นหน่วยงานก ากับดูแลและสนับสนุน  
ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ าเสีย ทั้งนี้ กรรมาธิการเห็นว่าองค์การจัดการน้ าเสียควรปรับเปลี่ยนรูปแบบ
องค์กรเป็นองค์การมหาชน เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการน้ าเสีย 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
- ชี แจงกำรสนับสนุนงบประมำณรำยกำรเงินอุดหนุนให้กับสภำสถำปนิกสังกัดกระทรวงมหำดไทย 

ให้ถือว่ำกระทรวงมหำดไทยเป็นหน่วยรับงบประมำณไปพลำงก่อน แม้จะแต่ปี 2543 สภำสถำปนิกมีฐำนะ
เป็นนิติบุคคลก็ตำม  

- ชี แจงควำมคืบหน้ำโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรกระทรวงมหำดไทย งบประมำณผูกพัน ปี 2563 ถึง  
ปี 2569 อยู่ระหว่ำงกำรลงนำมสัญญำก่อสร้ำงอำคำรกระทรวงมหำดไทยแล้ว  

- ชี แจงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำจังหวัด เช่น แผน one plan ภำยใต้แผนกำรด ำเนินงำน
เป็นกรอบในกำรขอรับงบประมำณ และมีกำรประเมินผลของแผน 

- ชี แจงนโยบำยกำรช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 โดยกำรเตรียมควำมพร้อมรองรับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดและกำรใช้งบประมำณ
รำยกำรงบกลำงกรณีฉุกเฉินจ ำเป็นเร่งด่วนมำแก้ปัญหำเบื องต้นก่อน 
 กรมการปกครอง  ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 

- ชี แจงกำรบูรณกำรร่วมกับส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดโดยกำรน ำข้อมูล ( lister) 
ที่มีข้อมูลหมู่บ้ำน จ ำนวน 8,416 หมู่บ้ำน มำใช้เป็นข้อมูลป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดในระดับต ำบล 

- ชี แจงควำมเห็นผู้ตรวจสอบบัญชีของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินในกำรตรวจสอบบัญชีของ
กรมกำรปกครอง (ขอชี แจงในรูปแบบเอกสำร) 

- ชี แจง Digital ID หรือ โครงกำรพัฒนำระบบกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนทำงดิจิทัลภำครัฐ (ขอ
ชี แจงในรูปแบบเอกสำร) 

- ชี แจงกำรขอรับจัดสรรงบประมำณเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมบ้ำนพักข้ำรำชกำรและหอประชุม เพ่ือ
ทดแทนอำคำรหลังเดิมท่ีมีสภำพทรุดโทรม  
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- ชี แจงกำรขอรับจัดสรรงบประมำณเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจำยข่ำว จ ำนวน 1 ,250 
คงเหลือ 1,200 แห่ง  

- ชี แจงกำรขอรับจัดสรรงบประมำณศูนย์บริหำรกิจกำรอิสลำมแห่งประเทศไทย ศูนย์บริหำร
กิจกำรศำสนำอิสลำมแห่งชำติเฉลิมพระเกียรติ 45 หมู่ 3 ถนนคลองเก้ำ แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหำนคร เบิกจ่ำยไปแล้ว 12 งวด เป็นเงิน 28 ล้ำนบำทเศษ  คิดเป็นร้อยละ 23 ของงบประมำณ
ที่ได้รับ 
 กรมการพัฒนาชุมชน  
 กรมการพัฒนาชุมชน ส าหรับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ชี แจงกำรจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับหนี สินครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติด

เชื อไวรัสโคโรน่ำ 2019 เริ่มด ำเนินกำรในปี 2564  
- ชี แจงกำรน ำข้อมูล จพท เพ่ือจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ตั งแต่ระดับหมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ และ

จังหวัด  
- ชี แจงกำรบูรณกำรด้ำนข้อมูลร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชำติจัดท ำ แผนที่ GT MAP และด ำเนินกำรร่วมกับส ำนักงำนดิจิตอล จัดท ำฐำนข้อมูลด้ำน
กำรปกครอง knowledge data   

- ชี แจงกำรน ำข้อมูลมำใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง ดังนี  1 จัดท ำแผนหมู่บ้ำนตะวันออก 2.กำรบูรณกำร
ฐำนข้อมูลร่วมกับหน่วยงำนอื่น 3. กรมกำรปกครอง 

- ชี แจงควำมคืบหน้ำโครงกำร โคก หนอง นำ โมเดล จำกพ.ร.ก.ให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงิน
เพ่ือแก้ไขปัญหำ เยียวยำ และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 พ.ศ.2563 วงเงิน 1 ล้ำนล้ำนบำท คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยำยเวลำกำรเบิก
จ่ำยเงินตำมโครงกำรที่ได้ด ำเนินกำร จนถึงเดือนธันวำคม 2564 

- ชี แจงกำรแบ่งหน้ำที่ตำมแผนงำนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมระหว่ำงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตรกับกรมพัฒนำชุมชน โดยให้ประชำชนเป็นผู้พิจำรณำและตัดสินใจเข้ำร่ว มโครงกำรของ
หน่วยงำนใด และชี แจงควำมคืบหน้ำโครงกำรในรูปแบบเอกสำรต่อไป 
 - ชี แจงหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยงบกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยตำมควำม
เหมำะสมของสถำนกำรณ ์
 กรมท่ีดิน ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 

- ชี แจงกำรจัดท ำฐำนข้อมูล 44 ล้ำนแปลง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนต่ำง 
ๆ จ ำนวน 67 หน่วยงำนบูรณกำรร่วมกัน  

- ชี แจงกำรด ำเนินกำรจัดท ำรำงวัดออกโฉนด โครงกำรสะสำงเอกสำร สค.1 ณ วันที่ ๘ กุมภำพันธ์ 
2563 ก ำลังด ำเนินกำรตรวจสอบ 4 แสนกว่ำแปลง คงเหลือ 2 แสน 8 หมื่นกว่ำแปลง  

- ชี แจงกำรเพิกถอนโฉนดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยในกรณีต่ำง ๆ หน่วยงำนอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
ตรวจสอบโฉนดและรำงวัดสอบเขตที่ดินในพื นที่ต่ำง ๆ อย่ำงละเอียดเนื่องจำกเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อ
ประชำชนและต้องได้รับควำมร่วมมือจำกเจ้ำของกรรมสิทธิ์ที่ดินข้ำงเคียงในกำรตรวจสอบ 

- ชี แจงกำรออกโฉนด พื นที่เป็น นส 3 และ นส 3ก พัฒนำ appilcation ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ที่ดิน ณ ปัจจุบันได้ด ำเนินกำรแล้ว จ ำนวน ๕0 จังหวัดส่วนที่เหลืออยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำร กรณีพื นที่ของ
จังหวัดลพบุรีและจังหวัดก ำแพงเพชร (ขอชี แจงในรูปแบบเอกสำร) 



-๘- 
 

 
 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
- ชี แจงตำมข้อทักท้วงของคณะกรรมำธิกำรและน้อมรับไปด ำเนินกำร 

 - ชี แจงกำรประกำศภัยพิบัติ 2564 มีประกำศไป 2 จังหวัด จังหวัดล ำปำง และจังหวัดชลบุรี   
 กรมโยธาธิการและผังเมือง ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 

- กรณีที่จอดรถเพ่ือเติมกระแสไฟฟ้ำให้กับรถ AV กระทรวงมหำดไทยได้ประกำศเรื่องมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยใช้บังคับแล้ว 

- ชี แจงกำรจัดท ำวำงและจัดท ำผังเมือง จ ำนวน 538 ผังเมือง สนับสนุนและควำมรู้ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร 143 ผัง ในปี 2565 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรวำงและ
จัดท ำผังเมืองเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในพื นที่ในรูปแบบคณะกรรมกำร 

- ชี แจงกำรก ำจัดผักตกชวำ ตำมค ำสั่งที่ 27/2563 ลงวันที่ 20 กรกฎำคม 2564 บูรณกำร
ร่วมกับกรมเจ้ำท่ำและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด ำเนินกำรพื นที่ภำคกลำงในบริเวณพื นที่แม่ น  ำท่ำจีน 
แม่น  ำบำงประกง แม่น  ำเจ้ำพระยำ แม่น  ำป่ำสัก และแม่น  ำอ่ืน ๆ ที่มีผักตกชวำ 

- ชี แจงกำรขอรับงบประมำณด ำเนินกำรซ่อมแซม ปรับปรุงที่พักข้ำรำชกำร เนื่องจำกมีอำยุกำรใช้
งำนยำวนำนและมีสภำพช ำรุดทรุดโทรม เพ่ือเป็นขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน จึงขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณ 

- ชี แจงกำรวำงและจัดท ำผังเมือง กรณีกำรก ำหนดกรอบแนวทำงและแผนงำนกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินในพื นที่หนึ่งพื นที่ใดเพ่ือกำรพัฒนำเมืองและกำรด ำรงรักษำเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้อง และชนบท 
แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี  ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพำะ พิจำรณำออกแบบจำกสภำพพื นที่ทำงกำยภำพมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือต่อยอดกำรพัฒนำเมือง กำรจัดท ำผังเมืองเฉพำะด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรผัง
เมือง พ.ศ. 2562 ที่ก ำหนดผังพื นที่เฉพำะ 2565 ก ำหนดผัง 4 ผังต่อปี 

- กรณีโครงกำรพัฒนำเมือง มีภำรกิจหลัก 4 โครงกำร เช่น โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ เขื่อนป้องกันริมตลิ่งแม่น  ำ เขื่อนป้องกันน  ำท่วมพื นที่ชุมชน โครงกำรพื นที่ต่ำง ๆ  ควำมยำว 
24,889.9 กิโลเมตร จำกกำรส ำรวจควำมเสียหำยจำกกำรผังทลำยริมตลิ่ง จ ำนวน 453 กิโลเมตร 
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือก่อสร้ำงเขื่อนริมตลิ่งจ ำนวน 210 โครงกำร คงเหลือ ๑๔๓ กิโลเมตร ไม่
สำมำรถด ำเนินกำรได้ เพ่ือแก้ปัญหำควำมเดือดร้อนให้กับประชำชน 

- ชี แจงกำรแบ่งภำรกิจกรมเจ้ำท่ำมีภำรกิจด้ำนกำรก่อสร้ำงต่ำง ๆ ในแม่น  ำ ส่วนกรมโยธำธิกำร
และผังเมืองมุ่งเน้นกำรก่อสร้ำงเข่ือนป้องกันริมตลิ่งแม่น  ำ จึงไม่มีควำมซ  ำซ้อนในกำรด ำเนินกำร 
 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื นที่ ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้    
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 

- ชี แจงว่ำ งบเหลือจ่ำยปี 2564 ด ำเนินรำยงำนให้จังหวัดทรำบโดยมีคณะกรรมกำรกลั่นกรอง
โครงกำร และส่งเรื่องให้กับกรมส่งเสริมกำรปกครองทรำบ และอนุมัติงบประมำณ 3,875 ล้ำนบำท 
ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณเหลือจ่ำยจำกแผนงำน โครงกำร 

- กรณีแนวทำงกำรแก้ปัญหำขยะในพื นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด ำเนินกำรเจรำจำกับ
กองบัญชำกำรกองพลทหำรรำบที่ 9 เพ่ือจัดหำพื นที่ก ำจัดขยะ และหำแนวทำงก ำจัดขยะด้วยพลังงำน
ไฟฟ้ำต่อไป 
 การประปานครหลวง ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 

- ชี แจงแนวทำงกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตน  ำประปำขนำดใหญ่ในพื นที่กรุงเทพมหำนคร ได้มีกำร
ก ำหนดไว้ตำมแผนงำน โครงกำรของกำรประปำนครหลวง 



-๙- 
 

 
 

 - ชี แจงกำรจัดหำแหล่งน  ำประปำน ำมำจำกแม่น  ำเจ้ำพระยำจ ำนวน ๗๐ เปอร์เซ็นต์ และแม่น  ำแม่
กลอง จ ำนวน 30 เปอร์เซ็นต์ ผลิตเป็นน  ำประปำให้กับประชำชนในพื นที่กรุงเทพมหำนครเฉลี่ย 200 
ลูกบำศก์เมตรต่อคน ต่อวัน  
 - ชี แจงแนวทำงกำรช่วยเหลือประชำชนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่ำ 
2019 โดยมีมำตรกำรลดค่ำน  ำประปำให้กับประชำชน มีระยะเวลำ 4 เดือน นับตั งแต่เดือนเมษำยน 
2564 จนถึงเดือน กรกฎำคม 2564  
 - ชี แจงตำมข้อกล่ำวอ้ำงว่ำกำรใช้น  ำประปำหุงข้ำวท ำให้เกิดเป็นมะเร็ง กำรประปำนครหลวงมี
กระบวนกำรผลิตน  ำประปำตำมมำตรฐำนที่องค์กำรอนำมัยโลกก ำหนด กำรเกิดมะเร็งกับผู้ใช้น  ำประปำจึง
ไม่สำมำรถเกิดขึ นได ้
  การประปาส่วนภูมิภาค ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 

- ชี แจงกรณีกำรผลิตน  ำประปำและวิธีกำรผลิตน  ำประปำให้ได้คุณภำพมีมำตรฐำนตำมที่องค์กำร
อนำมัยโลกก ำหนดและมีห้องปฏิบัติกำรตรวจสอบคุณภำพน  ำตลอดระยะเวลำกำรผลิต 

- ชี แจงกำรบริกำรน  ำประปำให้กับประชำชนนอกเขตพื นที่ให้บริกำร ด ำเนินกำรขอจัดสรร
งบประมำณจังหวัดเพ่ือขยำยเขตกำรให้บริกำรน  ำประปำให้กับประชำชน 

- กรณีกำรขยำยเขตกำรให้บริกำรน  ำประปำให้กับประชำชนอ ำเภอควนขนุนให้คลอบคลุมทุกพื นที่
และในพื นที่แหล่งท่องเที่ยว และในพื นที่อ ำเภอท่ำศำลำมีจุดบริกำรน  ำประปำ 2 แห่ง สำมำรถให้บริกำร
ประชำชนทั่วถึง 

- ชี แจงกรณีระบบน  ำประปำหมู่บ้ำนส ำหรับบริกำรประชำชนนอกเขตพื นที่ตัวเมือง 
- ชี แจงกำรจัดท ำแกล้มลิงเพ่ือจัดเก็บน  ำส ำรองเพ่ือเป็นแหล่งน  ำต้นทุนกำรผลิตน  ำประปำอยู่ใน

ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 

- กรณีงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2565 รำยกำรสนับสนุนกำรศึกษำภำคบังคับ  
ควรตัดงบประมำณในส่วนนี  เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่ำ 2019 

- กรณขี้อมูลเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์ของกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงำน
บูรณกำรร่วมกันสำมำรถน ำมำใช้เป็นประโยชน์เพื่อหำแนวทำงกำรป้องกันกำรค้ำมนุษย์ 

- นำยพิสิฐ ลี อำธรรม รองประธำนคณะกรรมำธิกำรคนที่เจ็ด ขอทรำบรำยละเอียดโครงกำรโคก 
หนอง นำ โมเดล ควำมคืบหน้ำโครงกำร ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ และขอทรำบรำยละเอียดพื นที่
ด ำเนินงำนทับซ้อนกับหน่วยงำนอื่น ๆ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

- กรณีสภำพปัญหำน  ำประปำที่ผลิตแล้วส่งให้กับประชำชนอุปโภค บริโภคขำดคุณภำพและพบว่ำ
ประชำชนป่วยเป็นโรคมะเร็ง  

- กรณีกำรบริหำรจัดกำรน  ำประปำจังหวัดขอนแก่นในรูปแบบคณะกรรมกำร ควรมีผู้แทนจำก
ประชำชนท้องถิ่น  

- กรณีอธิบดีมีอ ำนำจตำมมำตำม 61 ประมวลกฎหมำยที่ดิน เมื่อควำมปรำกฏว่ำไดออกโฉนด
ที่ดินหรือหนังสือรับรองกำรท ำประโยชนหรือไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพยหรือ
จดแจงเอกสำรรำยกำรจดทะเบียนอสังหำริมทรัพยใหแกผูใดโดยคลำดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมำยให
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมำยซึ่งด ำรงต ำแหนงรองอธิบดีหรือผูตรวจรำชกำรกรมที่ดินมีอ ำนำจสั่งเพิกถอน
หรือแกไขได้ อำศัยตำมอ ำนำจดังกล่ำว อธิบดีสำมำรถด ำเนินกำรด้วยควำมรวดเร็ว ควรเร่งรัดด ำเนินกำร
เนื่องจำกประชำชนได้รับควำมเดือดร้อน 



-๑๐- 
 

 
 

- กรณีกำรช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับผลกระทบกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่ำ 
2019 ควรประสำนทหำรในพื นที่ท่ีได้รับผลกระทบจัดท ำเตียงสนำม 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า ขอเอกสาร 
๑. ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย 
๒. ขอให้หน่วยงานชี้แจงประเด็นปัญหาการย้ายท่อประปาตามแนวรถไฟความเร็วสูง ที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้ โดยชี้แจงเป็นเอกสาร 
- นายคมเดช ไชยศิวามงคล โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมงบเหลือจ่าย (ในรูปแบบไฟล์) 
- นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบ ขอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. ข้อมูลรายชื่อผู้รับจ้างส ารวจออกแบบเพ่ือก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ที่มีสิทธิใน

การเข้าร่วมประมูลเป็นบริษัทท่ีปรึกษาให้แก่หน่วยงาน 
 ๒. รายละเอียดการประมูลเพ่ือก่อสร้างเข่ือนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ว่ามีการ
ประมูลจ านวนกี่เข่ือน ราคากลาง ราคาที่ประมูลได้ และรายชื่อผู้รับเหมา รวมทั้งข้อมูลการจัดชั้นผู้รับเหมา 

- พันต ำรวจเอกทวี สอดส่องรองประธำนคณะกรรมำธิกำร คนที่ยี่สิบเอ็ด ขอเอกสำรดังนี  
 ๑. ขอทรำบรำยละเอียดกระบวนกำรผลิตน  ำประปำ พบว่ำน  ำไม่มีคุณภำพ เนื่องจำกประชำชน

บริโภคน  ำประปำแล้วมีอำกำรผื่นขึ นอันเป็นผลจำกกำรดื่มน  ำประปำ และพบว่ำประชำชนป่วยเป็น
โรคมะเร็ง และขอทรำบแนวทำงกำรยกระดับกำรผลิตน  ำประปำที่มีคุณภำพให้กับประชำชน 

๒. ขอทรำบรำยละเอียดจ ำนวนพื นที่กำรถือครองที่ดินมีโฉนดและมีกี่แปลงของบุคคลธรรมดำกับ
นิติบุคคล ทั่วประเทศ 

- นำยวรำเทพ รัตนำกร ประธำนที่ปรึกษำคณะกรรมำธิกำร ขอทรำบแนวทำงกำรแก้ปัญหำกำร
ออกโฉนดที่ดินพื นที่จังหวัดก ำแพงเพชรทับซ้อนกับที่ดินตำมพระรำชกฤษฎีกำเขตหวงห้ำมที่ดินเพ่ือใช้ประ
โยชน์ในรำชกำรป่ำไม้ ตำมพระรำชบัญญัติกำรหวงห้ำมที่ดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำอันเป็นสำธำรณสมบัติของ
แผ่นดิน พ.ศ. 2478 ท ำให้ประชำชนไม่สำมำรถขอสินเชื่อกับธนำคำร และขอทรำบควำมคืบหน้ำกำร
แก้ปัญหำอย่ำงไร 

 
เมืองพัทยา        ๑,๖๑๓,๓๙๑,๔๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด     -   บาท 

 สรุปประเด็นการพิจารณาของเมืองพัทยา ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- ขอทรำบรำยละเอียดด้ำนประชำกรในพื นที่ที่เป็นชำวต่ำงประเทศในสภำวะปกติ และสถำนกำร
แพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่ำ 2019 ท ำให้สูญเสียชำวต่ำงประเทศที่เป็นรำยได้ของพื นที่จ ำนวน
เท่ำใด 

- ขอรำยละเอียดตัวชี วัดของพัทยำจำกนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ น 4 เปอร์เซ็นต์ และขอทรำบแนว
ทำงกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ มำใช้แก้ปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติด
เชื อไวรัสโคโรน่ำ 2019 

- ขอทรำบสภำพปัญหำและอุปสรรคของกำรปกครองในรูปแบบกำรปกครองพิเศษ 



-๑๑- 
 

 
 

- ขอทรำบรำยละเอียดกำรฟ้ืนฟูพัทยำหลังจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโค
โรน่ำ 2019 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ชี แจงจ ำนวนประชำกรตำมทะเบียนพบว่ำมีจ ำนวน 119,000 คน และมีประชำกรแฝง จ ำนวน 

1 เท่ำของประชำกรตำมทะเบียนบ้ำน ประมำณ 300,000 คน และมีนักท่องเที่ยวจ ำนวน 15 ล้ำนคนต่อ
ปี ประกอบด้วยคนต่ำงประเทศ 5 แสนคน และคนไทยจ ำนวน 10 ล้ำนคน ในปี 2564 ข้อมูลด้ำนกำร
ท่องเที่ยวถึงเดือนพฤษภำคม 2564 พบว่ำนักท่องเที่ยวมีจ ำนวน 180,000 คน ลดลงจ ำนวน 75 
เปอร์เซ็นต์ และสูญเสียรำยได้ 2 แสนล้ำนบำท ต่อปี เปรียบเทียบกับเมื่อปีที่ผ่ำน 

- ชี แจงกำรก่อสร้ำงถนนเส้นทำงสุขมวิท เป็นกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื นฐำน เพ่ือรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก 

- ชี แจงแนวทำงกำรพัฒนำพื นที่เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวภำยในประเทศเพ่ือทดแทนนักท่องเที่ยว
จำกต่ำงประเทศที่สูญเสียไปในสถำนกำรกำรแพร่ระบำด 

- ชี แจงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อม และส่งเสริมกำรท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกันรองรับกำรพัฒนำประเทศภำยหลังจำกสถำนกำรณ์สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรน่ำ 2019 หำยไป 

- ชี แจงรูปแบบกำรปกครองพิเศษมีลักษณะได้รับกำรสนับสนุน ดังนี  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
เงินอุดหนุน งบประมำณจำกแผนบูรณำกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก และมีแนวทำงกำร
พัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำนโดยกำรจัดตั งบริษัท เช่นเดียวกับกรุงเทพธนำคม แต่ต้องด ำเนินกำรแก้ไข
กฎหมำยและระเบียบที่เป็นอุปสรรคในกำรด ำเนินกำร 

- ชี แจงแนวทำงกำรตรวจหำเชื อโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่ำ 2019 แบบเชิงรุก เพ่ือแยกผู้ติดเชื อ
ออกมำรักษำ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 - กรณีกำรท่องเที่ยวมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นนักท่องเที่ยวชำวต่ำงประเทศ ควรก ำหนดโซนพื นที่ใด
พื นที่หนึ่งส ำหรับชำวต่ำงประเทศ เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด 
 

 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร           ๓,๒๕๙,๐๙๐,๒๐๐  บาท 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ส าหรับกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา    ๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา      ๔๓๙,๙๒๘,๙๐๐  บาท 
 สถาบันพระปกเกล้า               ๙๔,๒๓๖,๐๐๐  บาท 

ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 
 สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ส าหรับกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา สถาบัน
พระปกเกล้า ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
    ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
          ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส าหรับกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา 



-๑๒- 
 

 
 

- กรณีการตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีความช านาญเฉพาะเรื่องมาประจ าคณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะ
อนุกรรมาธิการที่เป็นบุคคลภายนอกและมิใช่ข้าราชการ ขอทราบว่าหน่วยงานมีหลักเกณฑ์และขั้นตอน
อย่างไร 

- เมื่อพิจารณาภาพรวมภายในอาคารรัฐสภายังมีพ้ืนที่บางจุดที่ยังไม่มีความเรียบร้อย ขอทราบว่า
การก่อสร้างอาคารรัฐสภามีการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยัง และมีแนวโน้มที่จะขยายระยะเวลา
หรือไม ่

- เมื่อพิจารณาอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในอาคารรัฐสภาส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ไม่มาตรฐาน และไม่
คุณภาพ หน่วยงานควรด าเนินการตรวจสอบว่าผู้ประกอบการส่งมอบของตรงตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

- ปัจจุบันอาคารรัฐสภาใช้ไฟฟ้าเป็นจ านวนมาก ขอทราบว่าระบบควบคุมไฟฟ้าภายในอาคารมี
ระบบการตัดไฟอัตโนมัติหรือไม่ และมีแนวทางการประหยัดพลังงานเพ่ือลดค่าใช้จ่ายของส านักงานอย่างไร 

- กรณีการก าหนดค่าอาหารของคณะกรรมาธิการวิสามัญ คณะกรรมาธิการสามัญ และ
คณะอนุกรรมการธิการทั้งหมด หน่วยงานควรมีการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าอาหารของแต่ละคณะเพ่ือมิให้
เกิดความซ้ าซ้อนในการเบิกจ่าย 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีหลักเกณฑ์การบริจาควัสดุอุปกรณ์ท่ีท าการรื้อถอนจากรัฐสภาเก่าอย่างไร  
- ขอทราบรายละเอียดการใช้งบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ จ านวน 

๒,๐๙๔,๗๒๓,๖๐๐ บาท 
- ขอทราบว่าโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนและชุมชนท้องถิ่นของ

หน่วยงานมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องหรือไม่  
- ขอทราบว่าอาคารรัฐสภาแห่งใหม่มีการจัดท าห้องสมุดหรือไม่ 
- ปัจจุบันการเสนอร่างกฎหมายส่วนใหญ่มากจากคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยผ่านการพิจารณา

ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอทราบว่าส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นฝ่ายนิติ
บัญญัติมีแนวทางการพิจารณาและจัดท าร่างกฎหมายเพ่ือเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่อย่างไร  

- หน่วยงานควรมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ฝ่ายส านักงบประมาณรัฐสภามีศักยภาพในการรองรับ
การพิจารณางบประมาณเพ่ิมมากขึ้น 

- กรณีที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองรายงานการเงินของหน่วยงานในปี ๒๕๖๑ ไม่แสดง
ความเห็น ปี ๒๕๖๒ ไม่แสดงความเห็น ปี ๒๕๖๓ ไม่ถูกต้อง ขอทราบว่าเพราะเหตุใดส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินถึงรับรองรายงานการเงินเช่นนี้ 

- กรณีที่รัฐสภาก าหนดให้มีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นพ้ืนที่สีเขียว ซึ่งในแต่ละพ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็นพ้ืนที่สี
เขียวจะมีต้นไม้ใหญ่ ขอทราบว่าความเป็นมาของต้นไม้แต่ละต้นนั้นมีความหมายอย่างไร และขอทราบ
ความคืบหน้าของพระบรมรูปรัชกาลที่ ๗  

- กรณีงบประมาณเกี่ยวกับการลงทุนในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ Digital Parliament ที่
แนวทางการน าหุ่นยนต์มาใช้สนับสนุนการท างานภายในอาคารรัฐสภา ขอทราบแนวทางดังกล่าวส่งผล
ประโยชน์ต่อส านักงานมากน้อยเพียงใด  

- หน่วยงานควรมีการตรวจสอบคุณภาพของสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิ เพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

- ปัจจุบันก าแพงประชุมรัฐสภาที่อยู่ด้านหลังประธานที่มีลักษณะพ้ืนผิวเป็นสีปูน ขอทราบว่า
หน่วยงานมีแนวทางการปรับปรุงก าแพงด้านหลังประธานรัฐสภาหรือไม่ 
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- ปัจจุบันบุคลากรของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีเป็นจ านวนมาก เช่น ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างไม่ประจ า ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการเพ่ิมศักยภาพของ
ข้าราชการและผลักดันให้ลูกจ้างได้มีโอกาสบรรจุเป็นข้าราชการรัฐสภาหรือไม่ 

- กองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาเป็นการช่วยเหลือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาที่มิได้เป็นสมาชิกในแต่ละสมัย ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการเพ่ิมวงเงินในการช่วยเหลือ
หรือไม ่

- กรณีการตั้งงบประมาณในส่วนของค่าอาหารของสมาชิกผู้แทนราษฎร ๕๐๐ คน มีจ านวน ๘๘ 
ล้านบาท และสมาชิกวุฒิสภา ๒๕๐ คน มีจ านวน ๑๕ ล้านบาท ขอทราบว่าเพราะเหตุใดการตั้งงบประมาณ
ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถึงมีจ านวนมากกว่าส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน ๖ เท่า  

- เมื่อพิจารณาการขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๕ มีการตั้งของบเกี่ยวกับการดูงาน
ต่างประเทศ หน่วยงานควรพิจารณาว่าในสถานการณ์เช่นนี้การศึกษาดูงานต่างประเทศเหมาะสมหรือไม่ 

- เนื่องจากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นสถานที่ราชการ ดังนั้น การปล่อยให้มีการสูบ
บุหรี่ภายในอาคารมีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- ขอทราบว่าเพราะเหตุใดส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาถึงไม่จัดท าเอกสารรายงานของผู้สอบบัญชี
และรายงานการเงินที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับรองให้กับคณะกรรมาธิการพิจารณา 
 สถาบันพระปกเกล้า  

- ขอทราบว่าหน่วยงานได้มีการศึกษาวิจัยการปฏิบัติหน้าของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
คณะกรรมาธิการสามัญ และคณะอนุกรรมาธิการ ในการพิจารณาศึกษา การศึกษาดูงาน การจัดสัมมนา ที่
อยู่ภายในการด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

- เมื่อพิจารณาการจัดท างบประมาณของประเทศไทยกับต่างประเทศ การพิจารณางบประมาณ
ของต่างประเทศสหรัฐอเมริกาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาค าขอการจัดท า
โครงการตั้งแต่เริ่มต้น ท าให้สามารถกลั่นกรองขอมูลการขอรับงบประมาณของหน่วยงานว่าโครงการ
ดังกล่าวเป็นก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั้น หน่วยงานควรมี
การศึกษาการพิจารณางบประมาณของประเทศต่าง ๆ เพื่อน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- กรณีการท าศึกษาวิจัยในเรื่องต่าง ๆ หน่วยงานควรเปิดกว้างในการเข้าถึงข้อมูลงานวิจัย 
- ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการขยายออกเป็นวง

กว้าง ท าให้หน่วยงานต้องมีการจัดหลักสูตรการอบรมผ่านทางออนไลน์ ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนว
ทางการปรับปรุงให้การอบรมผ่านออนไลน์มีประสิทธิและป้องกันการจ้างจัดท ารายงานอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดผลผลิตการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการท าหน้าที่
พลเมืองที่ดีตามวิถีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จ านวน ๒๖,๓๘๔,๖๐๐ บาท 

- กรณีการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการท างานและสามารถพัฒนาตนเองได้ ที่ด าเนินการ
ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน โดยเป็นการจัดกิจกรรมการประกวดการมีส่วนร่วมในการท างาน
ของท้องถิ่น ที่เป็นรางวัลการสร้างสันติสุข ขอทราบว่ากิจกรรมดังกล่าวยังคงมีอยู่หรือไม่ 

- กรณีโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่นในปี ๒๕๖๔ มีการด าเนินโครงการทั้งหมด 
จ านวน ๑๐ โครงการ ขอทราบว่าในปี ๒๕๖๕ หน่วยงานมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 
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- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางร่วมกับส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือให้ข้าราชการ
รัฐสภาทั้งหมดได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า เพ่ือสามารถยกระดับ
ข้าราชการรัฐสภาให้มีศักยภาพเทียบเท่าส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือไม ่

- ขอทราบว่าเหตุใดวิธีการตัดค่าเสื่อมราคายานพาหนะขนส่งของหน่วยงานและของส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงมีการก าหนดระยะเวลาที่แตกต่างกัน 

- กรณีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันพระปกเกล้าได้ขยายเครือข่ายไปสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก หน่วยงานควรมุ่งเน้นให้บุคลากรที่ผ่านหลักสูตรมีคุณภาพอย่างแท้จริง 
พร้อมทั้งพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพท่ีสูงขึ้นควบคู่กันไป 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร            

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส าหรับกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ชี แจงโดย
สรุป ดังนี  

- กรณีการจัดพ้ืนสูบบุหรี่หน่วยงานได้จัดพ้ืนที่ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและประกาศ
นโยบายส านักงานสีเขียวที่ก าหนดให้ห่างจากอาคาร ๕ เมตร และติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในพ้ืนที่ต่าง ๆ  
โดยประธานรัฐสภาได้ขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคาร 

- ปัจจุบันหน่วยงานได้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับข้อมูลทางกฎหมาย ส่วนรายละเอียดขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร 

- ปัจจุบันหน่วยงานมีส านัก กร ที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลสัดส่วนงบประมาณด้านบุคลากรตามท่ี
หน่วยงานได้รับ โดยมีสัดส่วนของงบประมาณอยู่ที่ร้อยละ ๒๑ ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการ
บริหารจัดการภาครัฐ  

- กรณีการจัดส่งไปรณีษย์ให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากสมาชิกบางส่วนยังมีความ
ต้องการ และหน่วยงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมที่ก าหนดให้ต้องส่งเอกสาร หนังสือนัด ระเบียบ
วาระส่วนข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการขออนุญาตรับไปด าเนินการเพ่ือส ารวจความต้องการของ
สมาชิกต่อไป 

- กรณีอุปกรณ์ที่เกิดความเสียหายภายในอาคารรัฐสภาทั้งหมดผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วน
เรื่องระบบการเปิดปิดไฟฟ้าอัตโนมัติภายในอาคารขณะนี้ระบบยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ แต่ในเบื้องต้น
หน่วยงานได้มีการจัดเวรของเจ้าหน้าที่เพ่ือท าการปิดไฟในแต่ละจุด 

- กรณีการท าความสะอาดอาคารรัฐสภาภายในและภายนอกทั้งหมด ผู้รับจ้างต้องท าความสะอาด
ก่อนส่งมอบ 

- กรณีการจัดท าบัญชีบริจาคของอาคารรัฐสภาเก่า หน่วยงานได้จัดท าบัญชีพัสดุครุภัณฑ์ที่อยู่
ภายในอาคารรัฐสภาเก่าท้ังหมดและส่งมอบให้กับกระทรวงศึกษาธิการ 

- กรณีการเบิกค่าอาหารของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีจะเบิกตามจ านวนของคณะกรรมาธิการ เว้นแต่กรณีที่มีการประชุมสภาจะเบิกค่าอาหาร
ได้เฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส่วนการประชุมคณะงบประมาณจะเบิกได้เฉพาะคณะกรรมาธิการที่
เป็นคนนอกจ านวน ๑๓ คนเท่านั้น  

- กรณีความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารรัฐสภาหน่วยงานยังมิได้ด าเนินการตรวจรับ เนื่องจากการ
ก่อสร้างอาคารรัฐสภาของผู้รับจ้างด าเนินต้องด าเนินการส่งมอบอาคารทั้งหมดเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
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๒๕๖๓ โดยหน่วยงานเริ่มคิดค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน ประมาณวันละ ๑๒ ล้าน
บาท และหน่วยงานยังมิได้คิดค่าปรับเนื่องจากผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิการลดค่าปรับโดยใช้เหตุโควิด 19  

- กรณีการเพ่ิมเงินช่วยเหลือผู้เป็นสมาชิกกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ต้องน าเรื่องเข้า
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา โดยมีประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา ประธาน
คณะกรรมาธิการกิจการสภา ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ๕ ท่าน สมาชิกวุฒิสภา ๓ ท่าน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๕ ท่าน อดีตสมาชิกวุฒิสภา ๒ ท่าน 
เพ่ือพิจารณาร่วมกันในการแก้เงินช่วยเหลือ 

- กรณีหุ่นยนต์ ๕G เป็นการทดลองใช้หุ่นยนต์เพ่ือมาสนับสนุนการด าเนินงานของส านักสารสนเทศ
ระยะ ๖ เดือน ผลการศึกษาหุ่นยนต์ไม่มีความเหมาะสมต่อพ้ืนที่ของอาคาร ส่วนสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มี
เสถียรเนื่องจากอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่ระบบโคร่งข่ายใหม่ของอาคารรัฐสภาเพ่ือรองรับระบบ  
WiFi และโครงข่ายโทรศัพท์มือถือไม่อยู่ในงบประมาณด้านการลงทุนของ ICT 

- กรณีการออกแบบก าแพงหลังบัลลังก์ขณะนี้ผู้ออกแบบยังไม่สามารถออกแบบให้สื่อได้ถึงความ
เป็นประชาธิปไตย และต้องสอดคล้องต่อบริทบของรัฐสภา ซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินการ 

- กรณีโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย โดยประธานรัฐสภาได้
เสนอให้มีการคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาในเรื่องดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี ตามที่มีข้อโต้แย้งออกฝ่าย
ผู้ออกแบบอาคารรัฐสภา โดยคณะกรรมการได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ให้ด าเนินแนวทางตาม
ทางเลือกที่ ๑ คือ การก่อสร้างต้องเบี่ยงออกจากอาคารรัฐสภา จ านวน ๗๐๐ เมตร และเสนอให้
นายกรัฐมนตรีทราบ 

- กรณีพระบรมรูปรัชกาลที่ ๗ อยู่ในระหว่างกรมศิลปากรน าขึ้นทูลเกล้าเรื่องการใช้พระบรมรูป
รัชกาลที่ ๗ องค์ใหม่หรือองค์เก่า 

- กรณีการก าหนดชื่อป้ายต้นไม้ท่ีอยู่บริเวณอาคารรัฐสภาทั้งหมดอยู่ในระหว่างการจัดท า 
- กรณีการใช้รถประจ าต าแหน่งของประธานรัฐสภาได้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกว่าด้วยรถ

ประจ าแหน่ง ส่วนกรณีที่เป็นข่าวเป็นการปฏิบัติหน้าราชการและได้รับหนังสืออนุมัติจากส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่เรียบร้อย พร้อมตั้งค่ารับรองตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด  

- กรณีการก าหนดค่าเสื่อมการใช้รถยนต์ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จ านวน ๘ ปี 
เป็นการตัดค่าเสื่อมตามหลักการบัญชีของต้นทุนสินทรัพย์ ส่วนเรื่องงบการเงินของหน่วยงานในปี ๒๕๖๒ - 
๒๕๖๓ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถด าเนินการตรวจเลขรหัสทางบัญชีและเลขรหัสทา ง
ครุภัณฑ์ได้ เนื่องจากรหัสยังมิได้มีการเชื่อมโยงกับระบบ GFMIF ซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินงาน 

- กรณีการบริหารอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ในปี ๒๕๖๕ หน่วยงานไม่ได้รับงบประมาณ แต่ขอแปร
ญัตติเพ่ิมเพ่ือน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารอาคารรัฐสภาและงานบริหารวิศวกรรม เช่น งานรักษาความ
สะอาด งานสวนและภูมิทัศน์ งานก าจัดขยะ งานซ่อมบ ารุงอาคาร งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร งาน
ระบบศูนย์ข้อมูลหลักปฏิบัติการ งานบ ารุงรักษาระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน และงานซ่อมบ ารุงวิศวกรรม 

- กรณีผู้รับจ้างมีการส่งมอบอาคารและมีการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย ผู้รับจ้างจะมีการรับประกัน
การก่อสร้างทั้งหมดเป็นระยะ ๒ ปี  

- กรณีน้ าท่วมเกิดจากการออกแบบอาคารมีลักษณะช่องว่างของอาคารบางจุดท าให้น้ าสามารถ
เข้าถึงบริเวณชั้นล่างได้ เบื้องต้นหน่วยงานได้ด าเนินการหารือกับผู้รับจ้างเพ่ือป้องกันเป็นที่เรียบร้อย 

- กรณีการยกระดับของส านักงบประมาณรัฐสภา หน่วยงานมุ่งเน้นและผลักดันให้มีประสิทธิภาพ
ในการรองรับการพิจารณางบประมาณมากยิ่งขึ้น ส่วนการยกระดับข้าราชการรัฐสภา หน่วยงานได้มีการ
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อบรมนักกฎหมายนิติบัญญัติ และได้มีการก าหนดตัวชี้วัดร่วมกับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เช่น 
ส านักงานสีเขียว การขับเคลื่อน Digital Parliament และตัวชี้วัดให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของแต่ละส านัก 

- กรณโีครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยยังคงด าเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้มีการชะลอการจัดกิจกรรม 

- ปัจจุบันหอสมุดรัฐสภาอยู่ในระหว่างขนย้ายและคาดการณ์ว่าจะด าเนินแล้วเสร็จช่วงเดือน
กันยายน ๒๕๖๔ และตั้งอยู่บริเวณชั้น ๙ อาคารรัฐสภา 

- กรณีการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์รัฐสภา ปี ๒๕๖๓ มี จ านวน ๒ โครงการ 
ได้แก่ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ในการออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์และได้ด าเนินการลงนามในสัญญาเป็นที่
เรียบร้อย และโครงการครุภัณฑ์การผลิตออกอากาศวิทยุกระจายเสียงและได้ด าเนินการประกวดราคา e – 
Bidding เป็นที่เรียบร้อยอยู่ในระหว่างการรอลงนาม 

- ปัจจุบันหน่วยงานยังมิได้มีตรวจรับอาคารรัฐสภา แต่เป็นการขอเข้าใช้พ้ืนที่ในการท างานเพ่ือเป็น
การประหยัดงบประมาณ 

- ปัจจุบันอาคารรัฐสภาใหม่มีเก้าอ้ีที่จัดท าบัญชีทุกห้อง แต่สาเหตุที่น าเก้าอ้ีห้องประชุมสภาเก่ามา
ใช้ในห้องประชุมงบประมาณ เนื่องจากสมาชิกร้องขอว่าเก้า อ้ีนั่งไม่สบาย หน่วยงานจึงจัดเก้าอ้ีเก่ามาใช้
ทดแทนเบื้องต้น 

- กรณีพ้ืนที่บางจุดที่ยังไม่ได้ทาสีเป็นไปตามแบบของผู้ออกแบบที่ต้องการให้ไม้เป็นสีธรรมชาติ 
- กรณีการตั้งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญงานเป็นดุลพินิจของคณะกรรมาธิการในการแต่งตั้ง ซึ่งการ

แต่งตั้งเป็นไปตามประกาศของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมาธิการสามัญ  
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ชี แจงโดยสรุป ดังนี  
- กรณีการก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญหรือมีความช านาญเฉพาะด้าน เพ่ือให้ค าปรึกษาและข้อคิดเห็น

ต่อสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา ทั้งนี้ การแต่งตั้งขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความเหมาะสม
ของสมาชิกและคณะกรรมาธิการแต่ละท่าน 

- กรณีการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการตรากฎหมาย โดยการไม่หวังพ่ึงนักกฎหมายกฤษฎีกา 
ในปี ๒๕๖๔ ส านัก กร ก าหนดให้มีนักกฎหมายนิติบัญญัติ ซึ่งพัฒนามาจากนิติกรของส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถ้านิติกรได้ผ่านการประเมินต้องมาปฏิบัติหน้าที่
เช่นเดียวกับนักกฎหมายกฤษฎีกา  

- กรณีการรับรองรายงานการเงินของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขออนุญาติจัดส่งรายละเอียด
เป็นเอกสาร 
- กรณีจ านวนบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีจ านวน ๑,๒๕๒ คน แบ่งออกเป็น ข้าราชการ 
๑,๐๖๒ คน พนักงานราชการ ๑๑๗ คน ลูกจ้าง ๓๒ คน   

สถาบันพระปกเกล้า ชี แจงโดยสรุป ดังนี  
- ปัจจุบันสถาบันพระปกเกล้าสนับสนุนการด าเนินงานของรัฐสภาและงานวิจัยต่าง ๆ อย่างเต็มที่ 

ส่วนงานวิจัยที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หน่วยงานได้คัดย่อยงานวิจัยออกเป็น ๔ หน้า และจัดส่งให้กับ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พร้อมจัดท ารูปแบบงานวิจัยฉบับเต็มแบบ QR Code รวมถึง
สิ่งตีพิมพ์ของหน่วยงานทั้งหมด ส่วนเรื่องบทบาทของสมาชิกหรือระบบงบประมาณทั้งหมดถูกออกแบบ
โดยรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานได้ท าการวิจัยไว้หลายเรื่อง  
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- เรื่องระบบงบประมาณหน่วยงานได้ริเริ่มท างานวิจัย BPO โดยมีข้อเสนอและยกร่างออกมา  
แต่หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องไม่เห็นด้วย เนื่องจากงานวิจัยต้องการให้ BPO เป็นองค์กรอิสระ อย่างไรก็
ตามการด าเนินงานของส านักงบประมาณรัฐสภายังมีความเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงาน 

- ในปี ๒๕๖๕ หน่วยงานได้ถูกปรับลดงบประมาณลง จ านวน ๑๗ ล้านบาท ใน ๑๗ ล้านบาท เป็น
งานที่รัฐบาลมอบหมายในมีการปฏิรูป ๒ โครงการ ส่วนการเผยแพร่ประชาธิปไตย หน่วยงานด าเนินการ
หลายระบบ ได้แก่ Onsite Online และ เวที Learning ซึ่งมีผู้บริหารที่มีความประพฤติท่ีเปลี่ยนไป จ านวน 
๒๐,๐๐๐ คน ส่วน Big lot หน่วยงานได้ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปด้านการเมือง ด าเนินการเผยแพร่
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีขั้นตอนการท างานร่วมกับหน่วยงาน จ านวน ๑๐ 
กระทรวง ในการจัดท าระบบ e – Learning  

- กรณีหลักสูตรการจัดการศึกษาหรืออบรมที่เป็นหลักสูตรหลักทั้งหมดมิได้ปรากฏอยู่ในเอกสาร
ขาวคาดแดง เนื่องจากหน่วยงานมิได้รับงบประมาณ 

- กรณีการสนับสนุนการศึกษาอบรมข้าราชการรัฐสภา ปัจจุบันหน่วยงานได้มีการจัดหลักสูตร
ให้กับข้าราชการส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และหลักสูตรนัก
ปกครองระดับสูงเป็นประจ าทุกปี 

- กรณีการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทางออนไลน์ หน่วยงานได้รับนโยบายจากประธาน
รัฐสภาให้ด าเนินการจัดอรมหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องค านึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด และ
ปัจจุบันการศึกษาอบรมหลักสูตรของหน่วยงานเป็นแบบออนไลน์ร้อยละ ๑๐๐ อย่างไรก็ตาม การจัด
หลักสูตรต่าง ๆ ก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

- กรณีการเข้ารับการอบรมหลักสูตรของหน่วยงานใช้วิธีการสอบคัดเลือก การสอบสัมภาษณ์ และ
มีหลักเกณฑ์ว่าถ้ามีการเรียนซ้ าภายใน ๑ ปี จะไม่ให้เข้ารับการอบรม 
- ปัจจุบันหน่วยงานไม่ได้รับทุนจากต่างประเทศ เป็นการด าเนินงานภายใต้งบประมาณของแผ่นดิน 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีการก าหนดตัวชี้วัด เป้าหมายโครงการของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและ

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หน่วยงานควรก าหนดให้ตัวชี้วัด เป้าหมายโครงการ การตั้งค าของบประมาณ 
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ 

- กรณีการถ่ายทอดสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา หน่วยงานควร
ด าเนินการถ่ายทอดสัญญาณให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงการ
ด าเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ 

- ปัจจุบันส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ก าหนดให้มีคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดท า
และติดตามการบริหารงบประมาณ ที่มีอ านาจให้การตรวจสอบการจัดท างบประมาณในแต่ละปี หน่วยงาน
ควรน าข้อมูลที่ได้ท าการศึกษามาประกอบการพิจารณางบประมาณในแต่ละปี 

- ปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทางไปรษณีย์มีจ านวน 
๔,๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ หน่วยงานควรมีแนวทางการส ารวจความต้องการของ
สมาชิกก่อนการจัดส่งเอกสาร  

- กรณีการก าหนดตัวชี้วัด เป้าหมายโครงการของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หน่วยงานควรก าหนดให้ตัวชี้วัด เป้าหมายโครงการ การตั้งค าของบประมาณ 
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ 

 



-๑๘- 
 

 
 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอทราบความคืบหน้าการด าเนินโครงการ

ก่อสร้างสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐสภา 
- นายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑.ขอทราบรายละเอียดบัญชีเงินประจ าต าแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
๒. ขอทราบรายละเอียดบัญชีรถประจ าแหน่งประธานและรองประธาน 
๓. ขอทราบรายละเอียดบัญชีเงินประจ าต าแหน่งของสมาชิกวุฒิสภา 
๔. ขอทราบรายละเอียดบัญชีรถประจ าแหน่งประธานและรองประธาน 

  ๕. ขอทราบรายละเอียดบัญชีรถประจ าแหน่งคณะผู้บริหารของสถาบันพระปกเกล้า 
- นางสาวผ่องศรี  ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า ขอทราบความคืบหน้าการหาข้อ

ยุติโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา 
- นายอนุรักษ์  จุรีมาศ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบเจ็ด ขอทราบรายจ านวนกฎหมายที่

ผ่านการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติทั้งหมด 
 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๘.๕๐ นาฬิกา 
 

นางสาวนภาพร  ก่อแก้ว นิติกรช านาญการ  

นายสรเดช  ธรรมสาร นิติกรช านาญการ  

นายมงคล  นิ่มประเสริฐ นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ 
นางสาวจริงจัง  นะแส นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ  

ผู้จดสรุปผลการประชุม  


